

มาร์กาเร็ต คัมมิงส์

วิสุทธิชนผู้ซื้อสัตย์จากออสเตรเลีย

โดย คริสติน เพเดอร์เซน
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)



ออสเตรเลียเป็นประเทศเดียวที่เป็นทวีปด้วย



พระวิหารแฮมิลตัน นิวซีแลนด์ อุทิศเมื่อปี 1958

5

ปัจจุบันมีพระวิหาร 5 แห่งในออสเตรเลีย

มาร์กาเร็ตห่มผ้าให้ลูกๆ ของเธอเพื่อเข้านอน เจฟฟรีย์ผู้เป็นลูกชายของเธอลืมตา “คุณแม่ครับ เราจะไปพระวิหารกันได้เมื่อไหร่ครับ?” มาร์กาเร็ตจูบหน้าผากของเขา “ทันทีที่พระวิหารสร้างเสร็จจ่ะ” เธอปิดไฟ

มาร์กาเร็ตก็ตั้งตารอการอุทิศพระวิหารเช่นกัน เธอรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ รับการฝึกกับครอบครัวของเธอ แต่พระวิหารในนิวซีแลนด์อยู่ห่างไกลออกไปมาก การเดินทางจากบ้านในออสเตรเลียไปพระวิหารต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก พวกเขาต้องเก็บเงินเป็นเวลานานหลายเดือน จนถึงขนาดต้องขายรถเลยด้วย แต่พวกเขาก็ยังต้องการเงินอีก 200 ปอนด์

เธอจึงคุกเข่าสวดอ้อนวอน “พระบิดาบนสวรรค์ ขอทรงช่วยให้เราได้เงินส่วนที่เหลือที่เราต้องการ”

แล้วคอนผู้เป็นสามีของเธอก็เดินเข้ามา “วันนี้ผมเจอคุณพ่อด้วย ท่านฝากขอโทษที่ไม่ได้มาเยี่ยมเรา และท่านให้สิ่งนี้กับเรา”

เขายื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้เธอ ซึ่งเป็นเช็คจำนวน 100 ปอนด์! มาร์กาเร็ตแทบไม่อยากจะเชื่อ คุณพ่อของคอนไม่ได้คุยกับพวกเขามาหลายเดือนแล้ว นั่นคือปาฏิหาริย์!

ไม่กี่วันต่อมา คุณพ่อคุณแม่ของมาร์กาเร็ตมาเยี่ยม “เราช่วยกันเก็บเงินไว้จำนวนหนึ่ง” คุณพ่อของเธอกล่าว เขาหยิบเงิน 100 ปอนด์ใส่มือของมาร์กาเร็ต “เดินทางโดยสวัสดิภาพ!”

มาร์กาเร็ตยิ้ม ตอนนี้พวกเขามีเงินพอแล้ว!

แต่ยังติดอยู่อีกหนึ่งปัญหา การเดินทางไปพระวิหารต้องใช้เวลาราว 6 สัปดาห์ เจ้านายของคอนบอกว่าเขาไปนานขนาดนั้นไม่ได้ หลังจากสวดอ้อนวอนอย่างมาก มาร์กาเร็ตและคอนตัดสินใจว่าคอนจะลาออกจากการงาน ในที่สุดก็ถึงเวลาออกเดินทาง มาร์กาเร็ตและคอนช่วยพาลูกๆ ขึ้นรถไฟ พวกเขา นั่งรถไฟ 5 วันเต็มๆ

“เราถึงกันหรือยังครับ?” เจฟฟรีย์ถามมาร์กาเร็ต

“ยังจ่ะ” เธอตอบ “ตอนนี้เราจะลงเรือไปนิวซีแลนด์กัน”

แต่ก็ยังมิข่าวร้ายอีกข่าวหนึ่ง เรือเกิดอุบัติเหตุ เรือลำนั้นจึงไม่มารับผู้



มาร์กาเร็ตรับ บัพติศมาหลังจาก เธอแต่งงาน



มาร์กาเร็ตอาศัยอยู่ในเพิร์ธ ออสเตรเลีย ห่างจากแฮมิลตัน ประเทศนิวซีแลนด์กว่า 5,300 กม. (3,300 ไมล์)



มาร์กาเร็ตและสามีของเธอรับใช้เป็นภรรยาพระวิหารสองแห่งในออสเตรเลีย



พวกเขาจะมาไกลกันขนาดนี้เพื่อจะคว้าน้ำเหลวอย่างนั้นหรือ?

โดยสาร พวกเขาจะมาไกลกันขนาดนี้เพื่อจะคว้าน้ำเหลวอย่างนั้นหรือ?

เปล่าเลย! การสวดอ้อนวอนของมาร์กาเร็ตได้รับคำตอบอีกครั้ง มีคนให้ตัวเครื่องบินแก่พวกเขา ไม่นานมาร์กาเร็ตและครอบครัวก็นั่งเครื่องบินข้ามมหาสมุทรไป จุดหมายต่อไปคือนิวซีแลนด์!

เมื่อมาร์กาเร็ตก้าวเข้ามาในพระวิหารในที่สุด ใจของเธอรู้สึกอบอุ่น เธอยังได้จับมือกับศาสตราจารย์อีกด้วย “พระบิดาบนสวรรค์จะทรงอวยพรครอบครัวของคุณเพราะคุณเลือกมาที่นี่” ท่านกล่าว

หลังจากนั้น มาร์กาเร็ตกับครอบครัวแต่งกายด้วยชุดสีขาว พวกเขาคุกเข่ารอบแท่นบูชาเพื่อรับการฝึก มาร์กาเร็ตยิ้มกว้าง ตอนนี้พวกเขาสามารถอยู่ด้วยกันตลอดไป!

มาร์กาเร็ตและคอนเหลือเงินเพียง 5 ปอนด์เท่านั้นเมื่อพวกเขากลับบ้าน แต่มาร์กาเร็ตจำคำสัญญาของศาสตราจารย์ได้ พระบิดาบนสวรรค์จะทรงอวยพรพวกเขา

และพระองค์ทรงทำอย่างนั้นจริงๆ! สัปดาห์ต่อมา คอนกลับบ้านพร้อมกับข่าวดี “ผมได้งานแล้ว! ดีกว่างานที่เคยทำมาก่อนเสียอีก”

มาร์กาเร็ตกอดเขาแน่น เธอรู้ว่าการไปพระวิหารจะคุ้มค่าเสมอ ●

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา